

## :: งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ::

### กระบวนการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

**การดำเนินการก่อนเกิดภัย** (Prevention and preparedness) เป็นการทำงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ ตลอดจนการเตรียมการเพื่อเผชิญเหตุ กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การกำหนดมาตรการป้องกันภัย การจัดทำแผนหรือวางระบบ การปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การเตรียมบุคคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการและการประสานงาน ฯลฯ

**การดำเนินการขณะเกิดภัย** (Response) เป็นการทำงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการระดมทรัพยากรต่าง ๆ เข้าช่วยเหลือเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย ตลอดจนการระงับภัย หรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การแจ้งเตือนภัย การลดอันตรายและระงับภัยที่เกิดขึ้นการบรรเทาภัย การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สินต่าง ๆ ไปไว้ยังสถานที่ปลอดภัย การจัดให้บริการด้านอาหาร น้ำดื่ม เสื้อผ้า ที่พัก ข้าวคราว และเวชภัณฑ์ แก่ สาธารณภัยที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง สร้างความเสียหายมากน้อยขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงขนาดของภัย และสถานที่แวดล้อม ณ จุดที่เกิดสาธารณภัยขึ้น โดย

แบ่งประเภทของสาธารณภัยตามลักษณะของการเกิดได้ดังนี้

**๑) สาธารณภัยจากธรรมชาติ (Natural Disaster)** เป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มักเกิดขึ้นตามฤดูกาลเป็นส่วนใหญ่ แต่บางครั้งอาจเกิดขึ้นเองอย่างกะทันหันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สินและสิ่งแวดลอมต่างๆ อีกทั้งกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของประชาชน

**๒) สาธารณภัยจากการกระทำของมนุษย์ (Man-made Disaster)** เป็นสาธารณภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ โดยอาจเกิดจากสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่ประดิษฐ์เพื่อความสุขสบาย เพื่อทำลายล้างกัน หรือจากการดำเนินกิจกรรมทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ

ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การสหประชาชาติ ได้ศึกษาวิจัยและจัดระดับสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในประเทศซึ่งมีการวิเคราะห์เพื่อจัดระดับโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียและยูเอ็นดีพี (AIT & UNDP) ใน ค.ศ. ๑๙๙๔ (พ.ศ.๒๕๓๗) ซึ่งพิจารณาจากองค์ประกอบด้านภัย (Hazard) ความอ่อนแอ (Vulnerability) การจัดการ (Management) และความเสี่ยง (Risk) แล้ว นำมาวิเคราะห์จัดระดับและสรุประดับของสาธารณภัยต่างๆ ในประเทศไทย

**ภัย (Hazard)** หมายถึง อัคคีภัย ภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ำการระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันอาจจะมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น

**ภัยพิบัติ (Disaster)** หมายถึง สาธารณภัย (ความหมายตามพ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐) หมายความว่า “อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ำการระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย

## พายุฤดูร้อน

จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จัดเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบสภาพป้ายโฆษณา สิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ริมข้างทาง หากอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยให้ดำเนินการปรับปรุงโดยด่วน ตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนดูแลบ้านเรือน ให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง ส่วนเกษตรกรให้จัดทำที่ค้ำยันต้นไม้ เพื่อป้องกันสิ่งปลูกสร้างและผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย หากเกิดพายุฤดูร้อนในพื้นที่ใดให้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหาย และนำเครื่องจักรกลซ่อมแซมบ้านเรือน สิ่งสาธารณะประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติ รวมถึงจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากพายุลมแรง

## หมอกควัน ไฟป่า

จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันช่วงฤดูแล้ง หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กำหนดมาตรการควบคุมการเผา ในพื้นที่เกษตรกรรม จัดระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตชุมชน พร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังการประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดควันไฟ งดเว้นการเผาตอซังข้าว การเผาขยะบริเวณริมแนวชายป่า รวมถึงรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนจัดทำแนวกันไฟ กำจัดวัชพืชและวัสดุที่อาจเป็นเชื้อเพลิง บริเวณบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะ เพื่อควบคุมการเกิดควันไฟและป้องกันไฟลุกลามเป็นไฟป่า ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหามลภาวะทางอากาศ ท้ายนี้ หากประชาชนในพื้นที่ใดประสบความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อน หมอกควันไฟป่า สามารถติดต่อสายด่วนนิรภัย ๑๙๙๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป



ความห่วงใย

จาก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ